



# อนุสาวรีย์มีเจ้าภาพแล้ว

## กทม.ยินดีเข้าดูแล เป็นทางการ15แห่ง

“บักป้อม” ลั่นภารกิจตามหาเจ้าของอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิสะเด็ดน้ำแล้ว กรุงเทพมหานครรับหน้า เลือเจ้าผู้มีอัจฉริยะประมาททะนุบำรุงอย่างเป็นทางการ “ผอ.สำนักผังเมือง” แยมพระบรมราชานุสาวรีย์-อนุสรณ์สถานอีก **◆ อ่านต่อหน้า 13**

### อนุสาวรีย์ □ ต่อจากหน้า 1

15 แห่งหากยกให้กทม.ดูแลก็ยินดีรับ ด้านชาวโคราช ชู “อนุสาวรีย์ย่าโม” เทศบาลนครนครราชสีมาศึกษาภาพบริหารจัดการเชียงใหม่ ท้องเที่ยว-ชาวบ้านแห่แวะเวียนไปกราบสักการะปีละ 3 ล้านคน สร้างรายได้ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นใช้พัฒนาพื้นที่เป็นกอบเป็นกำ

จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประกอบด้วย กรมธนารักษ์ องค์การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อสมท.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) สำนักผังเมือง สำนักการโยธา กรมทางหลวง สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร และกรมศิลปากร ร่วมประชุมหารือกัน 2 ครั้งแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ อย่างเป็นแบบแผน กระทั่งในเวลาต่อมาทาง กทม.ได้ออกมารับอาสาเป็นเจ้าภาพดูแลปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยฯ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้า เมื่อเวลา 08.15 น. วันที่ 13 ก.ย. ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการ

หาหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ อย่างชัดเจนว่า ขณะนี้เรียบร้อยแล้วโดย กทม.รับเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถานสูงค่าทางประวัติศาสตร์อื่นในพื้นที่ กทม.อีก 15 แห่งทราบว่าจะทาง กทม. จะรับดูแลเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกัน

ด้าน นายศักดิ์ชัย บุญมา ผอ.สำนักผังเมือง กทม. กล่าวว่า การตรวจสอบการหาหน่วยงานเจ้าของพื้นที่อย่างเป็นทางการของอนุสาวรีย์ชัยฯ นั้นทาง กทม. ได้ทำหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมศิลปากร กรมธนารักษ์ และองค์การทหารผ่านศึก แต่ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการ ขณะที่ทราบว่าอนุสาวรีย์ชัยฯก่อสร้างมาชวามานโดยรัฐบาลนั้น ๆ และเมื่อสร้างเสร็จไม่ได้มอบหมายหน่วยใดรับผิดชอบอย่างเป็นทางการและพื้นที่จุดตั้งอนุสาวรีย์ชัยฯ ถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้น กทม. ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่สาธารณะทั่วทั้งกรุงเทพฯ จึงถือเป็นผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ โดยตรง หลังจากที่หากมีโครงการพัฒนาใด ๆ กทม. จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลทะนุบำรุงอย่างเป็นทางการ และทางสำนักผังเมืองจะสรุปผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยฯ เสนอต่อผู้

ว่าฯ กทม.และผู้เกี่ยวข้องต่อไป

“ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถานอื่น ๆ ในพื้นที่ กทม.อีกรวม 15 แห่ง ถือเป็นของหลวงเป็นสมบัติของชาติ เช่นกัน โดยเจ้าของจะกำกับดูแลตามเจ้าของพื้นที่นั้น ๆ อาทิ หากอยู่ในพื้นที่กรมธนารักษ์ จะเป็นการดูแลของกรมธนารักษ์โดยตรงและหากก่อสร้างในพื้นที่กรมทางหลวงหรือหน่วยงานอื่น ๆ ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่การดูแลรักษาของหน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตามหากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ต้องการโอนภารกิจการดูแลบำรุงรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถานให้แก่ กทม.ก็สามารถทำหนังสือส่งมอบให้ กทม.ได้ เนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองที่มีความสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์” ผอ.สำนักผังเมืองระบุ

อีกด้านหนึ่ง ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือคุณย่าโม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาว จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่หน้าประตูชุมพล ถนนราชดำเนิน เทศบาลนครนครราชสีมา พบตลอดทั้งวันมีประชาชนแวะเวียนมาซื้อดอกไม้ธูปเทียนกราบสักการะคุณย่าโมอย่างคึกคัก ปัจจุบันอนุสาวรีย์ย่าโมไม่มีปัญหาความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการเหมือนพระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ และอนุสรณ์สถานใน กทม. โดยอยู่ในความดูแลของเทศบาลนครนครราชสีมาที่มีอำนาจบริหารจัดการพื้นที่ทั้งหมดโดยเฉพาะแวงจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนเครื่องบูชาสักการะย่าโมมีเอกชนประมูลพื้นที่เข้าไปประกอบกิจการที่แต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านแวะเวียนเข้ากราบไหว้คุณย่าโมประมาณ 2-3 ล้านคน สร้างรายได้ให้ออกชนและเทศบาลนครนครราชสีมาไปพัฒนาท้องถิ่นได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กรมศิลปากร ได้มอบให้ ส.ศลศิลป์ พีระศรี เป็นผู้



ออกแบบร่วมกับพระเทพวิจิตรนิมิต (ฉาย เทียม ติลปไชย) และได้ัญเชิญอิฐยามาถมมาบรรจุไว้ที่ฐาน โดยชาวนครราชสีมาได้พร้อมใจกันบริจาคเงินก่อสร้างในปี 2476 แล้วเสร็จและมีพิธีเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2477 โดยหล่อด้วยทองแดงรมดำสูง 1.85 เมตร น้ำหนัก 325 กิโลกรัม ตั้งอยู่บนฐานไฟที่ สี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในทำขึ้น มือขวากุมดาบ มือซ้ายเท้าสะเอวหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของ กทม. นับเป็นอนุสาวรีย์สามัญชนสตรีคนแรกของประเทศไทย.